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โครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
ประจำเดือน สิงหาคม  

      
 
       ประเด็นในการมีส่วนร่วม 
            - นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ ่ ได้ชี้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายของจังหวัด

ขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ประธานกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน 
ประธานพัฒนาสตรี กรรมการพัฒนาสตรี ทั้ง 39 ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ทุก
ท่าน ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ขอเชิญชวนทางประธานชุมชนชนทุกท่านที่ไม่มีกิจธุระมาร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 นี้ 
 2. ในวันนี้เวลา 13.30 น. จะได้มีการเข้าไปประชุมที่ศาลากลางหลังเก่า เกี่ยวกับเรื่องผังเมืองในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่และการพัฒนาในอนาคตของอำเภอบ้านไผ่ 
 3. อำเภอบ้านไผ่ได้มีการทำ ปจว. เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด โดยทางปกครองและ สภ.บ้านไผ่ หลังจาก
ได้มีการตรวจค้นและจับกุมพบว่ามีสถิติค่อนข้างมาก 
2. เรื่อง โครงการป้องกันน้ำท่วม  ซึ่งทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เชิญ นายเชิดสกุล  ตอสกุล วิศวกรควบคุม
งาน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองบ้านไผ่ และ นายสุภาพ  เสื้อพิมพา  

 

 

วันที ่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 08.30 น. 
นายประเสริฐ พงษ์ธีระมิตร นายกเทศมนตรี
เม ืองบ ้านไผ ่  เป ็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการชุมชน องค์กรเครือข่ายในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามโครงการประชุม
ประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568  ครั้งที่ 11 /2567 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 เพื ่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลฯ ให้กับคณะกรรมการชุมชน องค์กร
ภาคีเครือข่ายได้รับทราบและเป็นเวทีในการรับ
ฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนในแต่ละ
พื ้นที ่รวมทั ้งเป็นการชี ้แจง ตอบข้อซักถาม 
ติดตามการดำเนินงานต่างๆตามภารกิจของ
เทศบาล ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
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      จำนวนของผู้มีส่วนร่วม 
    มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ผลจากการมีส่วนร่วม 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาลที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาลไปพร้อมกัน  

 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนนิงาน 
   จากการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2567 ได้มีข้อหารือ ดังนี้ 

- นางมะลิวัลย์ สารบรรณ ประธานกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
โครงการ สปสช. ที่ได้รับการอนุมัติแล้วนั้นคือ โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวิถีไทยด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ตาม
ตารางที่กำหนดไว้คือวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ซึ่งหอประชุมประชาเมืองไผ่ที่เป็นสถานที่จัดโครงการจะถูกใช้
ในการจัดฝึกอบรมของ อสม. จึงขอเลื่อนวัดจัดโครงการเป็นวันที่ 23 สิงหาคม 267 และขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกท่านรวมทั้งประธานชุมชนทุกท่านมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

- นายสุเวช  รอบรู้ ประธานชุมชนบ้านข่าพัฒนา ได้สอบถามกับทางที่ประชุมเก่ียวกับ  
เรื่องการสำรวจสุนัขและแมวเมื่อเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ให้ทาง

ประธานชุมชนได้สำรวจสุนัขและแมวในชุมชน โดยจะให้ค่าตอบแทนตัวละ 3 บาท ซึ่งทุกชุมชนก็ได้ ส่งผล
สำรวจเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567 แต่ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนจึง
อยากสอบถามว่าดำเนินการถึงไหนแล้วและจะได้รับค่าตอบแทนจริงหรือไม ่

เรื่องเงินค่าตอบแทนกวาดถนนเดือนละ 2,000 บาท เมื่อเดือน กรกฎาคม 2567 ทีผ่่านมาจนมาถึง
วันนี้ มีชุมชน 13 -15 ชุมชน ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้ให้กับผู้ทำหน้าที่กวาดถนน จึงอยากทราบว่าติดขัด
เรื่องอะไร 

- ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ตอบคำถามท้ัง 2 เรื่องดังกล่าวคือ 
ในเรื่องของการเบิกจ่ายตอนนี้ระบบ e-laas หรือระบบการเงินการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บังคับให้ อปท. ทั้งประเทศเข้าระบบเบิกจ่ายจากระบบนี้ ซึ่งในตอนนี้
ประสบปัญหาระบบล่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึง กรกฎาคม 2567 โดยปัจจุบันทางกรมได้ให้มีการ
ซักซ้อมให้ อปท. นำข้อมูลเข้าระบบไปส่วนหนึ่งก่อน  

สำหรับการแก้ปัญหาเบิกจ่ายนั้นให้ทำการเบิกแบบระบบมือโดยไม่ต้องผ่านระบบคอมพิวเตอร์  แต่
ต่อมาทางกรมก็ได้มีหนังสือซักซ้อมการเปิดระบบมา ทางฝ่ายการเงินของเทศบาลจึงได้ซักซ้อมแนวทางกับ
สำนักกองต่างๆ โดยระบบจะเปิดในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ซึ่งจะได้ให้สำนักกองต่างๆ ได้บันทึกเรื่องการ
เบิกจ่ายลงระบบในวันดังกล่าว โดยสำหรับค่าตอบแทนทั้ง 2 นี้จะเป็นของกองสาธารณสุขฯเป็นผู้รับผิดชอบ 
พอบันทึกในระบบเสร็จก็จะมีการเบิกจ่ายต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 
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- นายสุเวช  รอบรู้ ประธานชุมชนบ้านข่าพัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับเรื่องเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จากเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วที่ทางประธานชุมชนเจน
จบทิศได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการที่สมาชิกยังไม่ได้รับเงิน จึงได้ขอมาตอบถามเรื่องนี้ในที่ประชุมคือ    การที่
ทายาทของผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนเพราะทายาทไม่ได้ไปแจ้งกับทางคณะกรรมการชมรม
ว่าสมาชิกเสียชีวิตตอนไหน  

          - นางอำพร  ขันทะ เหรัญญิกของชมรมกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เสียชีวิตของสมาชิกชมรมและทายาทไม่ได้รับเงินจะมาโทษทางชมรมอย่างเดียวไม่ได้ เพราะทางคณะกรรมการ
ชมรมไม่สามารถทราบได้ว่าสมาชิกของชมรมจากทั้ง 39 ชุมชนที่เสียชีวิตนั้นเสียไปตอนไหนและเมื่อไหร่ ดังนั้น
หากมีสมาชิกเสียชีวิตก็ขอให้เข้ามาแจ้งกับทางคณะกรรกมารชมรมด้วยโดยนำ บัตรประชาชนและใบมรณะของ
สมาชิกท่ีเสียชีวิตมาแจ้ง 
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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

วันศุกร์ที ่ 5  กรกฎาคม  2567  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 

1. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร 
               นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

ได้ชี้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ประธานกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน ประธานพัฒนาสตรี กรรมการพัฒนาสตรี ทั้ง 39 ชุมชน 
และแขกผู้มีเกียรติ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่าน ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. เรื ่องการปรับปรุงสวนสุขภาพ ซึ ่งได้เปิดวีดิทัศน์พร้อมให้เจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องเป็นผู ้ชี ้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบคือ นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่ง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเพ่ือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณเทศบาลเมืองบ้านไผ่และสวนสาธารณชุมชนโนนสว่าง  

โดยวันนี้ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่โดยกองช่าง จะให้ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 39 ชุมชน ได้ร่วมพิจารณา
และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวับโครงการดังกล่าวและทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก็จะได้มีการขอมติเพื่อให้ทาง
เทศบาลสามารถดำเนินการโครงการนี ้ต่อไปได้ ซึ ่งที ่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์       
สวนสาธารณเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และสวนสาธารณชุมชนโนนสว่างต่อไป 

2. เรื่อง โครงการป้องกันน้ำท่วม  ซึ่งทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เชิญ นายเชิดสกุล  ตอสกุล วิศวกร
ควบคุมงาน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองบ้านไผ่ และ นายสุภาพ  เสื้อพิมพา 
ผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้าง บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
ความเป็นไปและที่มาของโครงการ เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจในการสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ซึ่งเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขตชุมชนที่มีความหน้าแน่น เช่น บ้านไผ่ เป็นต้น 

ในส่วนของการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมอำเภอบ้านไผ่ จะเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ชุมชน โดยจะเป็นพ้ืนทีชุ่มชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่และเทศบาลตำบลในเมือง 

โดยการก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น ระบบระบายน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วม และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวและสนับสนุนศักยภาพของเมืองที่กำลังมีการเจริญเติบโต 

ประโยชน์ที่ได้ทั ้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้คือ ประกอบอาชีพได้มากขึ้น การคมนาคมสะดวกขึ้น       
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มูลค่าที่ดินเพ่ิมข้ึน  
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ผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนระหว่างดำเนินโครงการคือ เสียง ฝุ่นละออง ตะกอนในน้ำ เป็นต้น จาก
การก่อสร้างตามโครงการ ซึ่งในงานก่อสร้างก็จะได้มีการปฏิบัติการตามมาตรการและลดผลกระทบต่อส่ง
แวดล้อม โดยหากท่านใดท่ีได้รับผลกระทบหรือได้รับความไม่สะดวกสามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์โทรตามเอกสารที่
ได้มีการแจกใหทุ้กท่านแล้ว 

โดยโครงการจะประกอบไปด้วยงานป้องกันน้ำท่วมบริเวณลำห้วยจิก ตั้งแต่สะพานดำถึงสะพานถนน
วัดจันทร์ประสิทธิ์ต่อเนื่องถึงสะพานถนนมิตรภาพ  

ซึ่งปัจจุบันงานป้องกันน้ำท่วมยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบตามที่อำเภอ  
บ้านไผ่ได้มีการทำ MOU ร่วมกับโยธาธิการและผังเมือง ชลประทาน และหน่วยงานในพื้นที่ เช่น การรถไฟ 
ที่ดิน เป็นต้น โดยได้มีการปรับรูปแบบตามที่ชลประทานเสนอเนื่องจากว่าชลประทาน จะดูแลเรื่องน้ำท่วม
ตั้งแต่ถนนสุขาภิบาล 2 ขึ้นไปจนถึงต้นน้ำและตั้งแต่ถนนมิตรภาพลงไปจนถึงแก่งละว้า ส่วนพื้นที่ในเมือง     
จะเปน็โยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดูแล เนื่องจากต้องรับน้ำที่ส่งมาจากทางชลประทานที่ 160 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที จึงต้องมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้อง 

ในส่วนงานวางท่อระบายน้ำจะมีทั้งหมด 6 เส้นทาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนจะแบ่งออกเป็น กลุ่ม
ด้านบนหรือทางด้านทิศเหนือ ประกอบด้วย ซอยประปา 1 หนองลุมพุก และเจนจบทิศ, กลุ่มท่ี 2 บริเวณซอย
เสรีมอเตอร์, กลุ่มท่ี 3 ถนนมนตรีและถนนสุขาภิบาล 9 

โดยในวันนี้ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ เนื่องจากหลายท่านอาจจะเห็นแล้วว่ามีงานก่อสร้างบริเวณ
ถนนเจนจบทิศช่วงต่อเนื่องระหว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่กับเทศบาลตำบลในเมือง โดยที่เทศบาลตำบลในเมือง
งานวางท่อได้แล้วเสร็จแล้วเหลืองานอาคารบ่อสูบน้ำที่จุดทิ้งน้ำห้วยอีตู้  

สำหรับในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ บริเวณถนนเจนจบทิศ ช่วงที่ 1 เริ่มตั้งแต่ซอยประปา 1 275 
เมตรแรก จะเป็นงานขุดเปิดวางท่อ เมตร 20 x 20 เป็นท่อบล็อค 4 เหลี่ยม แต่ขนาดจะเล็กกว่าที่วางที่
เทศบาลตำบลในเมืองด้านท้ายน้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้ำ โดยจะทำการเบี่ยงน้ำจากเดิมที่ไหลจากซอย
ประปา 1 ไปที ่4 แยกอำเภอ ตอนนี้ก็จะได้มีการทำอุโมงค์น้ำขึ้นเพ่ือไม่ให้น้ำไหลเข้าเมืองแต่ไหลไปทางห้วยอี
ตู้แทน แต่เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นเนินสูงทำให้น้ำไปไม่ได้ จึงได้มีการขุด เปิดในช่วงที่ตื้นและดันท่อลอด
ในช่วงที่สูงหรือก็คือการทำให้น้ำไหลย้อนทิศทางไป โดยการขุดเปิดช่วงตื่นจะทำในช่วง 275 เมตรแรกตามที่
กล่าวไปข้างต้น ให้เสร็จก่อนถึงทำงานดันท่อลอดต่อไป เนื่องจากทาเทศบาลมีงบประมาณในการปรับปรุงเจน
จบทิศทางผู้รับจ้างก็จะพยายามเร่งรัดงานในส่วนนี้ซึ่งจะลงไป 2 ชุด เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 

ในส่วนวันที่ทำงานนั้นอาจจะมีคลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้ได้ โดยหลักการทำงานจะขุดเปิดวันละ  
10 เมตร และเทคอนกรีตหยาบรองท้องท่อเพ่ือให้เรียบพร้อมสำหรับวางท่อในวันถัดไป หลังวางท่อเสร็จก็จะมี
การเจาะเสียบเหล็กตรงรอยต่อและเทคอนกรีตลัดท่อเพ่ือไม่ให้ท่อเคลื่อน ซึ่งข้ันตอนรวมที่ได้กล่าวไปจะใช้เวลา
ประมาณ 2-3 วัน จากนั้นจะลงทรายและรีบคืนผิวถนนให้ โดยระยะเวลาแต่ละช่วงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 
7-10 วัน ขยับไปเรื่อยๆ จะพยายามหลีกเลี่ยงการขุดเปิดแช่หน้าบ้าน ยกเว้นบางครั้งที่เจอท่อต่างๆ ใต้ดิน 
เช่น     ท่อประปา ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้งเดิม ท่อระบบสื่อสาร เป็นต้น ที่ไม่อาจทราบได้เนื่องจากไม่มีจุดสังเกต
ด้านบน อันเกิดจากมีการวางมานานและไม่ทราบฐานข้อมูลดังกล่าวของทั้งไฟฟ้าและประปา หากเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นอาจต้องมีแก้ปัญหาหน้างานอีกครั้งซึ่งก็จะพยายามเร่งรัดและแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้รับทราบ 
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ในส่วนแผนการจัดการจราจรของถนนเจบทิศตั้งแต่ซอยประปา 1 ขึ้นไป เบื้องต้นเมื่อมีการเชื่อมต่อตัว
ท่อตรงจุดเริ่มต้นบริเวณถนนเจนจบทิศที่จะต้องมีการรับน้ำจากซอยประปา 1 อาจจะต้องมีการปิดการจราจร
ประมาณ 10 วัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ ้นอยู่กับสถานการณ์แต่จะพยายามให้มีการปิดการจราจรน้อยที่สุด  หลังปิด
การจราจรแล้วก็จะมีการเชื่อมท่อเข้ามาในซอยประปา 1 บางส่วนเพื่อจะคืนผิวถนนเจนจบทิศใหแล้วเสร็จ 
โดยการปิดการจราจรทางผู้รับจ้างจะได้มีการติดตั้งป้ายเตือนเพ่ือเบี่ยงการจราจร 

สำหรับการทำงานเจนจบทิศช่วงที่ 1 บริเวณหน้าซอยประปา 1 ที่ได้แจ้งไปข้างต้นแล้วนั้น ตามแผน
ได้มีจะได้มีการดำเนินงานตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาไปจนถึง 31 สิงหาคม 2567 ซึ่งปัจจุบันได้
เริ่มมีการกรีดถนนแล้วเพ่ือเตรียมทุบเจาะ แต่จะทุบตอนทำงานเท่านั้นไม่มีการทุบเพ่ือเปิดพ้ืนที่ทิ้งไว้ 

สำหรับส่วนต่อไปจะเป็นงานดันท่อลอดขนาด 1 เมตร 80 เซนติเมตร ระยะทาง 675 เมตร โดยจะ
แบ่งออกเป็น 4 ช่วง โดยจะไม่ได้ใช้วิธีการขุดเปิดแต่ใช่วิธีทำเป็นบ่อ 5 บ่อ บ่อที่สำคัญที่สุดคือ บ่อดัน ซึ่งเป็น
บ่อที่จะเอาหัวเจาะลงและดันไปทางเหนือและใต้ ส่วนบ่อรับคือบ่อที่ใช้เวลาหัวเจาะมาถึง จะเป็นจุดที่นำหัว
เจาะออก  

ซึ่งจุดที่ต้องใช้เวลามากคือ บ่อดัน เพราะต้องส่งของหรืออุปกรณ์ลงตรงนี้  โดยบ่อดันหลักที่ใช่จะมี     
2 จุด คือ บริเวณหน้าป้ายรถเมย์โรงเรียนพระกุมารเยซูซึ่งแต่เดิมตามแบบจะเป็นหน้าปากซอยหนองลุมพุก 
แต่หลังจากการตรวจสอบพื้นที่พบว่าจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนบริเวณนั้นแน่นอนเนื่องจากเป็นปากซอย
และต้องมีการปิดการจราจรบริเวณนี้เพ่ือทำงานเป็นเดือน จึงได้มีการขยับมาตรบริเวณหน้าป้ายรถเมย์โรงเรียน
พระกุมารเยซูเพ่ือไม่ให้กีดข้าวหน้าร้านค้าของประชาชนแต่จะกระทบจุดรับส่งนักเรียนแทนแต่ผลกระทบที่เกิด
เมื่อประเมิณแล้วจะไม่มากเท่าจุดเดิมตามแบบ ส่วนจุดที่ 2 จะอยู่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ตรงใกล้กับ
ทางเข้าเทศบาล ซึ่งทั้ง 2 จุด จะใช้เวลาทำค่อนข้างมาก 

ส่วนจุด บ่อรับ ช่วงแรกจะเป็นการหล่อบ่อประมาณ 5-10 วัน โดยจะเป็นการหล่อสำเร็จมาจาก
แคมป์แล้วค่อยนำมาประกอบหน้าเพื่อลดระยะเวลาและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชน หลังล่อเสร็จก็จะปิด
ฝาไว้เพื่อรอท่อดันมาถึงจึงจะเปิดเพ่ือนำหัวเจาะและดินที่เกิดจากการดันของหัวเจาะขึ้นซึ่งระหว่างขนดินก็จะมี
การปิดการจราจรเช่นกันเพ่ือนำรถขนมาเทียบข้างใช้ในการขนดินแต่จะพยายามลีกเลี่ยงเวลาที่กระทบกับการ
สัญจร เช่น โรงเรียนเลิก เป็นต้น  

ส่วนงานตรง ถนนมนตรี-ถนนธนสาร สิ้นสุดที่ 4 แยกร้านนิวบ้านไผ่ ปัจจุบันก่อสร้างถึงบริเวณทาง
รถไฟและได้รับการอนุญาต แต่ยังอยู่ระหว่างตกลงเรื่องค่าธรรมเนียมให้กับทางรถไฟเนื่องจากทางรถไฟมีการ
คิดค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตและค่าควบคุมงานซึ่งอยู่ในระหว่างพูดคุยกันอยู่ว่าขอยกเว้นได้ไหม  โดย
เบื้องต้นการได้ขอกับทางรถไฟในการขุดวางเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและเร่งรัดงานเพ่ือคืนผิวถนนเพราะตั้งแต่
ท้ายทางรถไฟทางเทศบาลมีแผนงานที่จะปรับปรุงผิวจราจรเช่นกัน  

นอกจากนี้ยังเหลืองานจุดทิ้งน้ำบริเวณหน้าโรงน้ำปลาซึ่งอยู่ระหว่างเปิดพ้ืนที่เพ่ือผูกเหล็กและหล่อบ่อ
พักในที่หน้างานไม่สามารถใช้แบบสำเร็จได้จากปัญหา สภาพภูมิประเทศ อีกทั้งยังติดปัญหาจาก ระบบน้ำเสีย
เดิม ระบบประปาเดิม ท่อระบายน้ำเดิมข้างทาง จึงต้องมีการปรับปรุงแบบซึ่งปรับปรุงเสร็จแล้ว ตอนนี้กำลัง
เตรียมเหล็กอยู ่ซ ึ ่งคาดว่าจะเริ ่มได้ในไม่อีกกี ่ว ัน โดยกำหนดแล้วเสร็จของทุกงานจะอยู่ภายในวันที่                
31 สิงหาคม 2567 
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- นายสุเวช  รอยรู้ ประธานชุมชนบ้านข่าพัฒนา ได้สอบถามเรื่องการวางท่อที่ถนนประชุมธนสาร
เนื่องจากเมื่อ 2 เดือนที่แล้วเห็นว่าวางท่อไปเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเดือนที่แล้วกลับมาขุดสร้างใหม่อีกรอบเลย
สงสัยว่ามีปัญหาอะไร 

นายเชิดสกุล  ตอสกุล ได้ตอบคำถามในเรื่องนี้ว่า  สืบเนื่องจากในตอนนั้นเป็นช่วงก่อนสงกรานต์ที่
กำลังมีการขุดเปิดพ้ืนที่อยู่ ทางนายกเทศมนตรีให้นโยบายและกำชับเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์
หลังจากการหารือกับผู้รับจ้างแล้วในบางจุดจึงได้มีการเทคอนกรีตเพื่อคืนผิวจราจรชั่วคราวก่อนเพื่อหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุจราจรแล้วหลังสงกรานต์ค่อยมาขุดเปิดทำงานต่อให้ครบตามข้ันตอนเพ่ือที่จะส่งมอบงานได้ 

- นายนิวัฒน์  ปลั ่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 ได้แสดงความห่วงใยต่อโครงการเนื ่องจาก 
โครงการนี้ทางเทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  หลังได้โครงการและ
งบประมาณมาแล้วทางโยธาธิการและผังเมืองก็ได้มีการไปจ้างบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) โดย
เทศบาลเป็นเพียงเจ้าของพื้นที่ที่ให้ทางโยธาธิการฯและบริษัทผู้รับจ้างเข้ามาทำงานเท่านั้น มีงบประมาณ
ช่วงแรก 217 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญาประมาณ 800 กว่าวัน โดยในปัจจุบันได้ทำงานไปจากระยะเวลาใน
สัญญาแล้ว 2 ใน 3 หรือประมาณ 500 กว่าวัน โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือน มีนาคม 2568 หรือก็คือเหลือ
ระยะเวลาในการทำงานตามสัญญาอีก 9 เดือน แต่หลังจากได้มีการไปสอบถามเองความคืบหน้าของการ
ทำงานกับบริษัทผู้รับจ้างเมื่อวานนั้นปรากฏว่าทำไปได้เพียงแค่ 11 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทำให้เกิดความกังวลว่า
จากระยะเวลาที่เหลืออยู่โครงการจะแล้วเสร็จหรือมีคุณภาพหรือไม่ พอถามเพิ่มเติมก็ได้คำตอบว่าเหลืองาน
เขื่อนแต่ก็ไม่ทรายอีกว่าเป็นงานง่ายหรือยาก จะได้มีการขยายสัญญาต่อหรือไม่ พอเข้าไปดูหน้างานบริเวณ
รอยต่อของเทศบาลตำบลในเมืองกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ตั้งแต่วันแรกถึงปัจจุบันเท่าที่สังเกตุการดำเนินงาน
คาดว่าทำได้ยังไม่ถึง 100 เมตรเลย เครื่องจักรก็ไม่ทำงาน ช่างก็มีแค่ 3-4 คน มีการเปิดบ่อวางท่อทิ้งไว้ซึ่ง
อาจทำให้เกิดดินสไลด์ได้ โดยภาพรวมแล้วถือว่าการทำงานล่าช้าอย่างยิ ่ง เมื ่อเทียบกับปริมาณงานและ
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญา และบริษัทที่มาทำก็ไม่ใช่บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยตรงแต่
เป็นบริษัทลูกในเครือทำให้เกิดความกังวลในความต่อเนื่องของงาน และเรื่องการติดป้ายไฟในการทำงานเวลา
กลางคืนหลังจากได้มีการไปขอกับทางบริษัทที่เข้ามาทำแล้วตอนแรกก็มีปกติแต่หลังจากมีบริษัทในเครือสลับ
เข้ามาทำจำนวนป้ายไฟลดลงอย่างเห็นได้ชัดจึงขอฝากเรื่องการติดตั้งป้ายไฟเวลากลางคืนนี้ไว้เช่นกัน  

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้ไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อำเภอบ้านไผ่เมื่อ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 
2567 ที่ผ่านมา ก่อนอื่นสืบเนื่องจากในเดือนนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงรัชการที่ 10 ใน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นในเดือนนี้ และเรื่องที่
ทางอำเภอแจ้งให้ทราบที่เก่ียวข้องกับเทศบาลมีดังนี้ 

1. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน ร่วมกับหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ซึ่งเดือนนี้ได้กำหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ออกมาเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของ
ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลุกพลังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีให้ประชาชนชาวไทย
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ให้ตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของสถาบัน ซึ่งจะจัดในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านละว้า 
ต.เมืองเฟีย อ.บ้านไผ่ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมรับการบริการทางการแพทย์และร่วมกิจกรรมในวัน
ดังกล่าว 

2. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายปัจจัยเครื่องอัฐบริขาร ภัตตาหาร น้ำปานะ กำลังตามศรัทธา ตามโครงการ
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติของในหลวงรัชการที่ 10 โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานอำเภอบ้านไผ่ และ
การจัดพิธีอุปสมบทนั้นจะจัดที่ ศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับทางอำเภอบ้านไผ่ได้ 

3. สืบเนื่องจาก วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงรัชการที่ 10 
ทางอำเภอบ้านไผ่ จึงได้มีการกำหนดทำกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศลในช่วงเช้า พิธีถวายราชสักการะวางพุ่มทองพุ่มเงินในช่วงเย็น จุดเทียนชัยถวายพระพรชัย
มงคลในเวลา 19.19 น. จึงขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมกันทั้งช่วงเช้าและกลางคืนในวัน
ดังกล่าว 

4. การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด สืบเนื่องจาก 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้มีการ
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการจัดตั้งชุมชนสีขาวซึ่งจะมีธงไปแจกสำหรับ
ครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ประเมิณ โดยตอนนี้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เกิดจากการร่วมมือของ 
3 ภาคส่วนคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณะสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้ขับเคลื่อนคือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณะสุขจังหวัด และผู้การจังหวัด ซึ่งตอนนี้กำลังระดมกวาดล้างยาเสพติด  อันเป็น
นโยบายสำคัญของรัฐบาล จึงขอความร่วมมือทางประธานชุมชนเน้นย้ำเรื่อง การค้า การขาย การเสพ ที่อยู่ใน
พ้ืนทีไ่ด้แจ้งข้อมูล ข่าวสารเข้ามาเพ่ือขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากเขตของชุมชนของตนและเทศบาล  

- ต่อไปเป็นเรื่องของทางเทศบาลที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยงบประมาณปี 2567 ที่ผ่านมาของ
ทางเทศบาลได้ผ่านไป 3 ไตรมาสแล้ว ตอนนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 ซึ่งเหลืออีก 3 เดือนก็จะหมดปีงบประมาณ  

โดยรายได้ของทางเทศบาลได้ตั้งไว้ที่ 256 ล้านบาท ตอนนี้เข้ามาแล้ว 82.85 เปอร์เซ็นต์ หรือคิด
เป็นตัวเงินคือ 212 ล้านบาท ซึ่งยังขาดอยู่อีกประมาณ 43 ล้าบาท โดยใน 3 เดือนที่เหลือนี้ก็จะคอยถยอย
เข้ามา ซึ่งคาดว่างบประมาณก็จะเข้ามาตามที่ทางนายกเทศมนตรีได้ตั้งประมาณการไว้ 

สำหรับงบประมาณในช่วงถัดไปที่จะดำเนินการหลังโครงการโครงสร้างพื้นฐานในปี 2567 ซึ่งค้างท่อ
มา ตอนนี้ทางกองช่างดำเนินการเสร็จแล้ว ต่อไปก็จะขยับไปเป็นของปีถัดไปซึ่งประมาณปลายเดือนนี้ก็จะมี
การออกประกาศหาผู้รับจ้าง ซึ่งคาดว่าอีก 3 เดือนก็จะได้ผู้รับจ้างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด 

ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาแผนที่ภาษีที่เคยมีการสำรวจไปในจุดต่างๆ ทำให้รู้ว่าในเขตเทศบาลมี
ที่ดินเท่าไร มีบ้านทั้งหมดกี่หลัง อยู่จุดไหนบ้าง ขนาดเท่าไร เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจด้วยว่ามีบา้น
ไหนบ้างที่มีผู้ป่วยติดเตียงและมีกี่คน ซึ่งนำไปต่อยอดได้ทั้งในโครงการของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง และที่
สำคัญปีนี้ได้มีการนำแผนที่นี้ไปจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้จริงและสามารถจัดเก็บได้เกินจากเป้าจาก
ที่ตั้งไว้และสามารถทราบได้ว่ามีครัวเรือนไหนบ้างที่ยังไม่จ่าย โดยสามารถนำงบประมาณที่เกินจากเป้านี้นำไป
พัฒนาต่อได้ในอนาคต 
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ภายใน 15 สิงหาคม 2567 ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณก็จะได้มีการเสนอร่างงบประมาณปี 
2568 ให้นายกเทศมนตรีได้พิจารณา โดยตั้งไว้ที่ 226 ล้านบาท เหมือนเดิมก่อนเพราะจากเงินงบประมาณที่
เพิ่มขึ้น ก็จะมาพร้อมกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ที่เพิ่มตามมาด้วยจึงตั้งไว้เท่าเดิมก่อน หลังจากตัวเลขคงที่แล้วก็จะ
เสนอร่างภายในก่อน 15 สิงหาคม 2567 เพ่ือให้ทางนายกเทศมนตรีพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือ
พิจารณางบประมาณในเทศบัญญัติในปี 2568 ต่อไป และขอเชิญชวนประธานชุมชนและผู้ที่สนใจได้เข้ามารับ
ฟังด้วย 

ที่ประชุม... รับทราบ 
2. แนะนำพนักงานเทศบาลที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ 

   นางสุกัญญา  จันทร์ภักดี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  ได้แนะนำพนักงานเทศบาลที่มาดำรง
ตำแหน่งใหม่ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรับโอนมาจากเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  
เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2567 คือ นายสรสิช  ว่องไว  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 
ระดับกลาง) ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) สังกัด กองช่าง 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 

3. เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
นางสาวประภัสสร  เกื้อกูล ผู้อำนวนการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่     

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้แทนประชาคมใหม่ สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อเดือน มิถุนายน 
2567 ที่ผ่านมาทองกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้มีการคัดเลือกตัวแทนประชาคมเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 6 คน ที่ได้มีการคัดเลือกไปและได้มีการดำเนินการแต่งตั้ง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจาก นายธนดล  กิตติวิจารณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ ดังนั้นจึงได้ขอใช้การประชุมในวันนี้ทำการคัดเลือกตัวแทนประชาคมใหม่จำนวน 1 คน เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลงจากเหตุดังกล่าว  

สำหรับขั้นตอนการนำเสนอชื่อนั้นจะเหมือนกับครั้งที่แล้วคือ จะให้ตัวแทนยกมือเสนอชื่อผู้ที่สมควร
เป็นคณะกรรมการ โดยระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกเสนอและผู้ถูกเสนอต้องอยู่ในที่ประชุมและผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมี
ผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน หลังจากนั้นก็จะมีการขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบให้ผู้ถูกเสนอเป็นตัวแทน
ประชาคม  

โดยจากการเสนอชื ่อและคัดเลือกผู ้แทนประชาคมท้องถิ ่นผ่านการรับรองในที ่ประชุมผล  คือ         
นายอนุชา  พุทธศรี เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่คนใหม ่

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

4. เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เยาวชนและประชาชน 

นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ โครงการ
อบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เยาวชนและประชาชน โดยหลังจากที่ได้มีการ
ปรึกษาหารือกับทางผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ เนื่องจากช่วงนี้ได้มีการจัดสรรงบประมาณเข้ามาแล้วจึงได้มี
การมอบหมายโครงการนี้ให้ทางกองยุทธศาสตร์ฯ ให้จัดฝึกอบรมขึ้น เพราะในสมัยนี้ที่มีการใช้เทคโนโลยีเป็น
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หลักทำให้ต้องมีความรู้เท่าทันในเรื่องของ การหลอกลวงรูปแบบใหม่ การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้แอพพลิเคชั่น
ต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากประชาชนหลายคนยังไม่ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องของ
การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตที่มีเยอะขึ้น  

โดยหลังจากเมื่อโครงการนี้จบลงโครงการต่อไปที่จะมอบให้กับทางกองยุทธศาสตร์ล่วงหน้าได้จัด
ฝึกอบรมต่อคือ โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ในเรื่องของการใช้กฎหมายในชุมชน เนื่องจากทราบมา
ว่าการใช้กฎหมายในชุมชนค่อนข้างจะมีปัญหาโดยเฉพาะกฎหมายชาวบ้าน จึงของให้ทางชุมชนได้สำรวจ
กฎหมายที่รู้สึกเป็นปัญหาหรือไม่เข้าใจไว้ล่วงหน้าก่อนได้เลยเพ่ือจะได้นำมาสอบถามในวันฝึกอบรมให้กระจ่าง 

ซึ่งทั้ง 2 โครงการที่ได้กล่าวไปคาดว่าจะจัดในปลายเดือน กรกฎาคม 2567 นี้ 
นางสาวประภัสสร  เกื้อกูล ผู้อำนวนการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองบ้านไผ่     

ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
เยาวชนและประชาชน โดยประกอบไปด้วย ชุมชนละ 4 คน ซึ่งแบ่งเป็น คณะกรรมการชุมชน 2 คน และ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 2 คน รวมเป็นทั้งหมด 156 คน ซึ่งทางกองยุทธศาสตร์ฯ จะได้มีหนังสือส่งไปให้ผู้ที่
จะประสงค์เข้ารับการอบรมตอบรับมา ส่วนรายละเอียดวันเวลาจะได้แจ้งให้ทราบในภายหลัง    

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

5. เรื่อง โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
นายประจวบ  สารกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สังกัด กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่   

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยทางกองสวัดิการสังคมได้ทำแผนกำหนดการ
ลงพื้นที่ให้บริการอำนวยความสะดวกในด้านบริการสาธารณะต่างๆ ที่ทางทุกกองของเทศบาลจะลงพ้ืนที่พร้อม
หน่วยงานที่ได้รับเชิญเข้าร่วมซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้วางแผนลงในเดือน กรกฎาคม 2567 2 ครั้ง 
สิงหาคม 2567 2 ครั้ง และครั้งสุดท้ายในเดือน กันยายน 2567 1 ครั้ง โดยแผนเดิมจะเริ่มลงในวันที่ 17 
กรกฎาคม 2567 แต่น่าจะได้มีการเลื่อนออกไปเพราะในวันดังกล่าวจะมีการรับรองครัวเรือนสีขาวระดับ
เทศบาลที่ได้มีการคัดกรองมาจากชุมชน จึงได้มีการเลื ่อนเทศบาลเคลื ่อนที่ไปอีก 1 อาทิตย์ โดยทาง          
กองสวัสดิการสังคม จะได้มีการทำกำหนดการใหม่อีกครั้งและจะได้มีการแจ้งไปยังทางประธานชุมชน ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรี และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมให้ได้ทราบอีกที 

ซึ ่งสถานที่ท ี ่ออกเคลื ่อนที ่ จำนวน 5 ครั ้ง มีด ังนี้  1.ว ัดสะอาดโนนงาม  2.ว ัดจันประสิทธิ์                 
3.วัดนันทพิมพาราม  4.วัดโพธิ์ชัย  5.วัดโพธิ์กลาง โดยชุมชนไหนที่อยู่ใกล้สถานที่ดังกล่าวก็จะได้มีการจัดเข้า
กลุ่มเดียวกันเพื่อเข้าร่วมในแต่ละครั้งต่อไป 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

6. เรื่อง โครงการคัดกรองครัวเรือนสีขาว 
นายประจวบ  สารกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สังกัด กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่   

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ กิจกรรมการคัดกรองครัวเรือนสีขาว ซึ่งได้มีหนังสือพร้อมแบบฟอร์มในการ
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คัดกรองแจ้งไปให้กับทางชุมชนแล้ว โดยมีส่งเข้ามาแล้ว 10 ชุมชน ส่วนชุมชนที่เหลือขอให้ ได้นำเรื่องนี้เข้า
วาระประชุมประจำเดือนของชุมชนในเดือน กรกฎาคม 2567 ด้วย  

โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่วางไว้คือครัวเรือนของคณะกรรมการชุมชน เพราะในคุณลักษณะ
ต้องห้ามของการเป็นกรรมการชุมชน ในข้อที่ 1 ระบุไว้ว่า ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งในแต่ละชุมชน
กำหนดไว้ที่ 10 ครัวเรือน แต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้คัดกรองให้ดีเป็นครัวเรือนที่ปลอดจากยาเสพติดจริง 

และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ก็จะได้มีหนังสือเชิญกลุ่มที่มีรายชื่อที่ผ่านการคัดกรองมาร่วม
รับรองระดับเทศบาลและมีการมอบธงสีขาวเพื่อนำไปติดไว้หน้าบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดและแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการแก้ปัญหายาเสพติด 

สำหรับใบสมัครถ้าคณะกรรมการชุมชนจะสมัครเองต้องให้คณะกรรมการท่านอ่ืนเป็นผู้รับรองให้ และ
ในใบสมัครจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ที่สำคัญคือส่วน คร.02 และ คร.03 ที่เป็นแบบสมัครและเกณฑ์คัดกรองซึ่ง
ขอให้ตรวจสอบให้ดี โดยหวังว่าจะได้รับครบทั้ง 39 ชุมชน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 

ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมใน
เรื่องนี้ สืบเนื่องจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซ่ึงการบูรณาการระดับเทศบาลจะเป็นส่วนของ 
สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคมที่รับผิดชอบร่วมกัน  

โดยในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้แจ้งไปแล้วนั้น ซึ่งครัวเรือนสีขาวนั้น
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการวาระเร่งด่วนของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งกำหนดกอบระยะเวลาไว้ 90 วัน  คือ D-Day 
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2567 – สิงหาคม 2567 โดยเป้าหมายในเดือน มิถุนายน 2567 คือ 50 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดขอนแก่นและสั่งการให้ทุกอำเภอเร่งรัดดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการนี้ หนึ่งใน
นั้นคือ การรณรงค์การสร้าครัวเรือนสีขาว ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเร่งรัด
ดำเนินการ  

หลังจากได้ครัวเรือนสีขาวแล้วต่อไปจะเป็นการทำ ชุมชนล้อมรัก ซึ่งจะคัดเลือก 1 ชุมชน ในเขตพ้ืนที่
ของเทศบาล เบื้องต้นได้รับรายงานถึงกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วในปีที่ผ่านมาคือ ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชน
บ้านข่าพัฒนา ที่เป็นพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายเดิม  

ในโอกาสนี้จึงอยากเชิญทางประธานชุมชนศรีบุญเรืองและบ้านข่าพัฒนาได้นำเรียนกับท่ีประชุมในการ
ดำเนินการที่ผ่านมาและเป็นชุมชนต้นแบบ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 

นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม เกี่ยวกับ 
วันรับรองครัวเรือนสีขาวและวันคัดเลือกชุมชนล้อมรักที่ได้กล่าวไปแล้วว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก
ไปคาบเก่ียวกับวันที่มีการชี้แจงศูนย์บริหารกำจัดขยะทำให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าง เพราะฉะนั้นในส่วน
วัน เวลา ที่แน่นอนจะขอได้มีการชี้แจ้งอีกครั้งหนึ่งภายหลัง 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

7. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ 

นายประจวบ  สารกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สังกัด กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่   
ได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ยืนยันสิทธิเพื ่อขอรับเบี้ยยังชีพ  ณ ตอนนี้ทางกอง
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สวัสดิการสังคม ได้เปิดรับการยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่เกิดก่อน 1 กันยายน 2508 
หากเกิดหลังจากช่วงที่กำหนดให้ไปยืนยันสิทธิในเดือน ตุลาคม 2567 

กรณีมีการย้ายไป อปท.อื่นหรือย้ายเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จึงฝากให้แจ้งกับคนที่ย้ายไป
หรือย้ายเข้าได้ไปยืนยันสิทธิใหม่เพื่อให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง ในกรณีของเบี้ยยังชีพผู้พิการก็เช่นกันแต่
ถ้าบัตรคนพิการยังเป็นที่อยู่เดิมอยู่ก็สามารถใช้ยืนยันสิทธิได้เช่นกันถ้าบัตรยังไม่หมดอายุ 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 
 
 
 

8. เรื่องอ่ืน ๆ 
- เรื่อง อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อทล.) 
น.ส.สุปราณี  เสถียรมงคลกิจ  นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ สังกัด กองสาธารณสุขและ

สิ ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับ อาสาสมัครท้องถิ ่นรักโลก ซึ ่งทาง
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายอยากให้ผู้ที่มีจิตอาสาร่วมกัน ช่วยกันดูแล
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทางเทศบาลจึงขอ
เรียนเชิญผู้ที ่สนใจ โดยเฉพาะประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชนได้สมัคร พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ให้กับทาง
ประชาชนที่สนใจในชุมชนรับทราบและมาสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกด้วย เพื่อที่จะดำเนินกา รการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาความสะอาด การจัดการปฏิกูลมูลฝอยต่างๆ เป็นต้น ซึ่งได้มีการแจกใบ
สมัครให้ในที่ประชุมแล้ว 

โดยหลังจากที่ทางประธานชุมชนเป็นสมาชิกแล้วก็จะต้องมีการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
ขึ้นมาเพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป โดยหลังจากการประชุมแล้วขอให้ได้ส่งใบสมัครพร้อมบันทึกภาพร่วมกัน
เพ่ือนำส่งกรมต่อไป 

 
ที่ประชุม... รับทราบ 
 
 
 
 

                                                                            นางฐิติญา  รูปพรม 
                                                                         หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

                                                                 ผู้สรปุรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                       เดือนเมษายน 2568 
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ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

วันศุกร์ที ่ 5  กรกฎาคม  2567  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 14 จาก 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 15 จาก 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
 
 
 


